



# BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

PUBLIC LIABILITY INSURANCE

 **Hotline**  
**1900 55 88 99**

 EMAIL [bvvn@baoviet.com.vn](mailto:bvvn@baoviet.com.vn)

 WEBSITE [baovietonline.com.vn](http://baovietonline.com.vn)

## Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là sản phẩm bảo hiểm do Bảo Việt (“Bên thứ nhất”) cung cấp bảo vệ cho Bên được bảo hiểm là các tổ chức hay doanh nghiệp (“Bên thứ hai”) trước những khiếu nại về thương tổn về thân thể hoặc thiệt hại về tài sản mà bên thứ ba phải chịu (hoặc được cho là đã phải chịu) có liên quan đến hoạt động của Bên được bảo hiểm.

Điều này có nghĩa là bất kỳ ai đó bị thương hoặc tài sản của họ bị hư hại phát sinh từ hoạt động của Bên được bảo hiểm đều có thể kiện Bên được bảo hiểm để đòi bồi thường. Trong trường hợp ấy, bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ giúp bảo vệ Bên được bảo hiểm bằng cách hoàn lại cho Bên được bảo hiểm tất cả các khoản bồi thường thiệt hại mà Bên được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba bị thiệt hại đối với:



*Xin lưu ý rằng bảo hiểm trách nhiệm công cộng chỉ bảo hiểm cho Bên được bảo hiểm trước các khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại từ các tổ chức hay cá nhân bên ngoài, tức là không phải các khiếu nại từ những người làm công cho Bên được bảo hiểm.*

## Ai cần cần bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng được khuyến nghị cho bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào hoạt động ở những nơi có sự tương tác với cộng đồng xã hội mà ở đó luôn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến tai nạn xảy ra cho người khác

Số tiền đòi bồi thường cho những thương tổn về thân thể hoặc thiệt hại tài sản có thể rất tốn kém. Ngay cả khi không có lỗi, Bên được bảo hiểm vẫn có thể phải chịu những chi phí pháp lý kiện tụng đáng kể để tự bảo vệ mình.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng bảo vệ cho các tổ chức hay doanh nghiệp trước các khiếu nại, bao gồm cả các chi phí pháp lý như đã đề cập, giúp họ an tâm trong công việc trước mọi sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc, cũng như các sự cố tại các địa điểm khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức hay doanh nghiệp được bảo hiểm.

Điều quan trọng là chúng tôi sẽ thu xếp được một Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng thích hợp nhất để bảo vệ cho cả tổ chức hay doanh nghiệp của bạn, bao gồm cả các giám đốc, đối tác và nhân viên trong khi họ đang thực thi nhiệm vụ .

